



Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard

TRIỆU KIM LANH

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trong đại bộ phận cư dân, đặc biệt là khu vực thành thị. Riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các ngân hàng đều triển khai nhiều loại hình dịch vụ thanh toán qua thẻ rất đa dạng, bao gồm cả Thẻ ghi nợ trực tiếp (Debit Card) & Thẻ tín dụng (Credit Card) cả nội địa lẫn quốc tế. Đến ngày 30/6/2008, thị trường thẻ Việt Nam có 37 tổ chức tham gia phát hành thẻ, trong đó bao gồm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, 26 ngân hàng thương mại cổ phần, 6 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và 1 tổ chức phát hành thẻ phi ngân hàng (Công ty Tiết kiệm Bưu điện) với trên 130 thương hiệu thẻ khác nhau.

Nếu như Thẻ ghi nợ trực tiếp có thể giúp chúng ta thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ tại những điểm chấp nhận thanh toán, có thể thanh toán tự động các hóa đơn điện, nước, điện thoại, phí bảo hiểm v.v.. & những dịch vụ tiện ích khác (rút tiền, chuyển tiền, vắn tin tài khoản...) trong nội địa nhưng với điều kiện chủ thẻ phải có tiền trong tài khoản thẻ thì Thẻ tín dụng lại càng trở nên tiện ích cho khách hàng hơn vì "chi tiêu trước, trả tiền sau", khách hàng được ưu đãi miễn lãi từ 15 đến 45 ngày tùy từng ngân hàng. Nếu là Thẻ tín dụng quốc tế thì khách hàng có thể sử dụng thẻ để chi trả khi ra nước ngoài mà không cần mang theo nhiều tiền mặt vì thẻ này có thể chi tiêu bằng tất cả các loại tiền. Sau đây tác giả giới thiệu với bạn đọc về thẻ MasterCard của VIB. Vì sao tác giả lại kể đến dịch vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế Chip MasterCard của VIB mà không phải là của ngân hàng nào khác như là Vietcombank, ACB, Eximbank v.v.? Thật ra,

dịch vụ thẻ tín dụng của các ngân hàng bây giờ cũng không chênh lệch nhau lắm về chất lượng, biểu phí hay lãi suất, mà đơn giản là vì tác giả đang là người đăng ký sử dụng thẻ Chip MasterCard của VIB mà thôi

Tiện ích

Thẻ tín dụng quốc tế thường được khách hàng ưu chuộng vì sự tiện lợi và độ an toàn cao như là Thẻ Visa, Thẻ MasterCard, Thẻ American Express v.v.. Trong đó, Thẻ MasterCard là một thương hiệu thanh toán được công nhận trên toàn thế giới, với hơn 15 triệu khu vực chấp nhận thẻ & khoảng 3.800 khách hàng đăng ký mới mỗi ngày. Hiện nay, rất nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế, trong đó có thể kể đến dịch vụ phát hành Thẻ MasterCard của Ngân hàng Quốc tế (VIB). Tháng 12/2005, VIB là ngân hàng đầu tiên trong liên minh thẻ hợp tác với Vietcombank phát hành thẻ tín dụng quốc tế MasterCard. Tháng 6/2006, VIB đã trở thành thành viên chính thức của các Tổ chức thẻ quốc tế Visa và MasterCard. Hiện nay, Trung tâm thẻ NH Quốc tế đang tích cực hợp tác với các Tổ chức thẻ quốc tế Visa & MasterCard để phát hành & thanh toán thẻ Visa & MasterCard trên nền tảng công nghệ hiện đại của VIB, công nghệ Chip làm cho thẻ có độ bảo mật cao, giảm thiểu được rủi ro làm giả thẻ.

Điều kiện

Khách hàng muốn sử dụng thẻ tín dụng Chip MasterCard, có thể được đăng ký dưới 2 dạng, hoặc là có tài sản cầm cố, hoặc là phát hành dưới dạng tín chấp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thì rõ ràng để có được một thẻ tín dụng MasterCard sử

dụng tiện ích chúng ta có thể đăng ký mở thẻ dưới dạng tín chấp, chỉ cần có sự xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi mình đang công tác.

Thủ tục mở thẻ

Thủ tục của VIB đối với khách hàng mở thẻ tín dụng dạng **tín chấp** cũng không có gì phức tạp, khách hàng chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào *đơn đăng ký mở thẻ* (trong đó có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi khách hàng làm việc), một chứng minh nhân dân photo, một hộ khẩu (hoặc KT3) photo, một bản sao Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng, một Quyết định về chức vụ (nếu có) là có thể đăng ký mở thẻ tín dụng Chip MasterCard được rồi. Thông thường, khi mở thẻ nếu khách hàng muốn hạn mức tín dụng cao thì phải chứng minh được thu nhập của mình, thường là các ngân hàng sẽ cho hạn mức tín dụng cho mỗi khách hàng gấp 3 - 5 lần so với thu nhập nhưng không quá khoảng 100 triệu đồng.

Sử dụng thẻ và thanh toán

Khi mua hàng hóa xong, tại những điểm chấp nhận thanh toán Thẻ Mastercard, thay

vì thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng có thể đưa thẻ tín dụng Mastercard cho người bán hàng, người bán hàng cào thẻ vào máy POS. Hàng tháng ngân hàng sẽ gửi sao kê phát sinh giao dịch về cho chúng ta & chúng ta sẽ đến ngân hàng thanh toán sao kê trước ngày 25 hàng tháng (quy định của VIB), trong trường hợp đó khách hàng không phải chịu lãi, nó gần giống như việc chúng ta sử dụng điện, nước, hay điện thoại vậy, cũng là trả trước - trả sau, hàng tháng mình cũng nhận được hoá đơn điện, nước, điện thoại... Nếu chúng ta thanh toán hoá đơn điện nước điện thoại chậm thì chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ bị công ty ngừng cung cấp dịch vụ điện nước điện thoại; còn nếu như chúng ta không thanh toán kịp thời tiền phát sinh hàng tháng của Thẻ tín dụng thì chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ phải nộp phí thanh toán trễ hạn (VIB là 3% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu là 50.000 đồng), trong trường hợp chúng ta không thanh toán được hết số tiền đó, khách hàng có thể trả

trước 10%, phần còn lại coi như là ngân hàng cho vay & tiền lãi vay được tính theo lãi suất cho vay của ngân hàng đối với thẻ tín dụng (tùy từng thời điểm, như của VIB hiện tại là 1,5% / tháng) nhân cho số ngày mình vay.

Số ngày vay được tính kể từ ngày khách hàng mua hàng thanh toán bằng Thẻ Chip MasterCard đầu tiên trong tháng cho đến ngày ngân hàng gửi sao kê cho khách hàng (thường là ngày 10 tháng sau). Nếu khách hàng sử dụng Thẻ Chip MasterCard muốn rút tiền mặt thì vẫn được rút nhưng sẽ chịu phí rút tiền mặt 4% số tiền giao dịch, tối thiểu là 60.000 đồng (biểu phí ở VIB), và xem như là khách hàng đã vay nóng số tiền đó, tiền lãi cũng sẽ được tính kể từ ngày đó.

Như vậy, quy định đối với từng ngân hàng có thể khác nhau về biểu phí, lãi suất đôi chút. Tuy nhiên, với sự phát triển ngày càng đa dạng dịch vụ thanh toán của ngân hàng, thì thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thẻ ngày càng được ưa chuộng và tạo ra nhiều sự tiện ích cho cuộc sống của chúng ta hơn ■

